

Số: /BC-TTHĐND

Tuần Giáo, ngày tháng 12 năm 2024

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động năm 2024, Chương trình hoạt động năm 2025 của Thường trực HĐND huyện

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương, ngày 22/11/2019; Căn cứ Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, ngày 20/11/2015.

Thực hiện Chương trình hoạt động của HĐND huyện năm 2024; Thường trực HĐND huyện báo cáo Kết quả hoạt động năm 2024, Chương trình hoạt động năm 2025 của Thường trực HĐND huyện như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Trong năm 2024, Thường trực HĐND huyện luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và Ban thường vụ Huyện ủy, sự phối hợp của UBND huyện, Ủy ban MTTQVN và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện. Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện tiếp tục được cải thiện, và phát triển; cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư; công tác cải cách hành chính tiếp tục có chuyển biến tích cực; các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo, sự nghiệp giáo dục, y tế được quan tâm, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện; quốc phòng, an ninh tiếp tục được củng cố, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Tuy nhiên, tình hình thời tiết diễn biến phức tạp khó lường, nắng nóng, mưa bão thất thường ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất nông nghiệp và kết quả thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Trong bối cảnh đó, Thường trực HĐND huyện đã nỗ lực thực hiện tốt vai trò đại diện cho Nhân dân để quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương, góp phần vào thành công chung trong nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của huyện năm 2024.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực HĐND có 05 đồng chí (trong đó có Chủ tịch HĐND huyện, 01 đồng chí Phó Chủ tịch HĐND huyện, 03 đồng chí là trưởng các Ban HĐND). Các ban của HĐND từ đầu nhiệm kỳ đến nay là 14 người, trong đó: Ban Kinh tế - Xã hội 05 người (01 người chuyên trách); Ban Dân tộc 05 người, (01 người chuyên trách); Ban Pháp chế 04 người (01 người chuyên trách).

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

1. Công tác chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp HĐND

Năm 2024, Thường trực HĐND huyện đã quan tâm chỉ đạo để hoàn thành các nhiệm vụ theo Chương trình hoạt động của HĐND huyện năm 2024. Các kỳ họp HĐND được tổ chức đảm bảo yêu cầu, phù hợp với điều kiện thực tế của huyện và đúng theo quy định của pháp luật. Năm 2024, HĐND huyện đã tổ chức 03 kỳ họp (01 kỳ họp thường lệ giữa năm 2024, 02 kỳ họp chuyên đề), chuẩn bị tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2024, cụ thể:

- Trong 02 ngày 17-18/7/2024, HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ Chín. Dự kỳ họp có 30/33 đại biểu HĐND huyện; lãnh đạo HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện, các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND huyện; lãnh đạo UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể huyện; HĐND và UBND các xã, thị trấn. Với tinh thần làm việc nghiêm túc, khẩn trương, khoa học, dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm cao, kỳ họp đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra. Kỳ họp đã xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng¹: Thảo luận và thông qua 19 nghị quyết thuộc thẩm quyền; tại kỳ họp đã thực hiện công tác cán bộ: Miễn nhiệm một số các chức danh đồng thời bầu các chức danh Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND huyện, bầu bổ sung 03 thành viên UBND huyện. HĐND huyện đã dành thời gian họp lý để đại biểu HĐND huyện, các đại biểu tham dự kỳ họp phát biểu ý kiến, thảo luận, nghe UBND huyện báo cáo giải trình, phát biểu một số nội dung chính, quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ.

- Được sự nhất trí của Ban thường vụ Huyện ủy, HĐND huyện đã tổ chức thành công 02 kỳ họp chuyên đề để giải quyết công việc phát sinh đột xuất theo đề nghị UBND huyện. Có 08 nghị quyết được thông qua tại 02 kỳ họp đã bám sát chủ trương của Tỉnh ủy, tiếp tục cụ thể hóa các văn bản của Trung ương vào điều kiện thực tế của địa phương, có ý nghĩa quan trọng không chỉ đối với việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và cả nhiệm kỳ mà còn có ý nghĩa căn cơ, chiến lược, lâu dài đối với huyện, cụ thể:

+ Kỳ họp thứ Mười, HĐND huyện Tuần Giáo khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 (Kỳ họp chuyên đề) được tổ chức trong ½ ngày (ngày 16/9/2024) tại Hội trường Trung tâm Văn hóa huyện. Với tinh thần làm việc nghiêm túc, khẩn trương, khoa học, dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, kỳ họp đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Trên cơ sở xem xét các tờ trình của UBND huyện, báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND huyện, các vị đại biểu đã thảo luận, thống nhất cao thông qua 03 Nghị quyết quan trọng bảo đảm tính tập trung, dân chủ, đúng trình tự theo quy định của pháp luật.

+ Kỳ họp thứ Mười một, HĐND huyện Tuần Giáo khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (Kỳ họp chuyên đề) được tổ chức trong ½ ngày (ngày 14/11/2024) tại Hội trường Trung tâm Văn hóa huyện. Với trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân trong huyện, trên cơ sở xem xét các tờ trình của UBND huyện, báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND huyện, các vị đại biểu đã thảo luận, thống nhất cao

¹ Thực hiện trình bày trực tiếp tại hội trường 11 báo cáo, 16 tờ trình, 19 dự thảo Nghị quyết, 17 báo cáo thẩm tra; gửi các đại biểu tự nghiên cứu tham gia 16 báo cáo.

thông qua 05 Nghị quyết quan trọng bảo đảm tính tập trung, dân chủ, đúng trình tự theo quy định của pháp luật.

- Kỳ họp thứ Mười hai, HĐND huyện khóa XXI dự kiến diễn ra từ ngày 17 đến 18/12/2024 để kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024; mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2025; kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách địa phương năm 2024; dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2025; kiểm điểm tình hình hoạt động của HĐND huyện năm 2024 và đề ra chương trình hoạt động HĐND năm 2025; xem xét các báo cáo giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, báo cáo công tác của các Ban HĐND huyện, UBND huyện, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự huyện và các báo cáo chuyên đề khác theo quy định của pháp luật; nghe UBMTTQ Việt Nam huyện Thông báo về hoạt động của Mặt trận Tổ quốc tham gia xây dựng chính quyền, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân; đề xuất, kiến nghị với HĐND, UBND huyện; Dự kiến thảo luận và thông qua 15 nghị quyết thuộc thẩm quyền và quyết định một số nội dung quan trọng khác.

2. Về phiên họp của Thường trực HĐND huyện

Trong năm 2024, Các phiên họp của Thường trực HĐND được tổ chức thực hiện, đảm bảo theo quy định của pháp luật. Tại các phiên họp, Thường trực HĐND đã thảo luận và quyết định nhiều nội dung quan trọng như: Công tác chuẩn bị cho kỳ các họp HĐND huyện; các văn bản trình kỳ họp; tổ chức rút kinh nghiệm sau kỳ họp; phân công các ban HĐND giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; cho ý kiến vào các nội dung giám sát của HĐND, các ban HĐND huyện; kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri; xem xét điều chỉnh kế hoạch vốn, bổ sung danh mục, bổ sung dự toán, phân bổ chi tiết các nguồn vốn...; Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ hằng tháng, quý, cho ý kiến về chương trình hoạt động tháng tiếp theo và thảo luận thống nhất một số nội dung quan trọng khác², góp phần thực hiện tốt chương trình, kế hoạch, nghị quyết của HĐND huyện.

3. Về công tác tiếp công dân, tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo

Thường trực HĐND huyện đã ban hành thông báo về Lịch tiếp công dân năm 2024³. Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND, các tổ đại biểu HĐND trực

² Công tác kiểm điểm tập thể Thường trực HĐND huyện; nhận xét, đánh giá, phân loại mức độ thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ chuyên trách HĐND huyện; Phó Chủ tịch HĐND cấp xã năm 2023; Xét và đề nghị UBND huyện khen thưởng cho các cá nhân có nhiều thành tích trong năm 2023; Thực hiện công tác rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026 và 2026-2031; thống nhất và chuẩn bị các nội dung thực hiện công tác giám sát chuyên đề của HĐND và các Ban của HĐND theo kế hoạch; phân công nhiệm vụ cho các Ban của HĐND trong thực hiện công tác giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp của HĐND huyện khóa XXI; thống nhất phân công nhiệm vụ các thành viên Thường trực HĐND Huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026; thống nhất điều chỉnh, phân công thành viên và Tổ trưởng, Tổ phó Tổ đại biểu HĐND huyện Tuần Giáo khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 do có sự theo dõi đại biểu HĐND huyện;...

³ Thông báo số 01/TB-HĐND ngày 28/12/2023 về Lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND, đại biểu HĐND huyện năm 2024.

tiếp thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân định kỳ tại ban tiếp công dân của huyện đảm bảo theo quy định⁴. Đến thời điểm báo cáo, có 02 lượt công dân đến gặp Phó Chủ tịch HĐND huyện trong buổi tiếp công dân tháng 5 và tháng 11/2024; Ngay sau buổi làm việc, Thường trực HĐND huyện đã chỉ đạo ban hành kết luận buổi làm việc đối thoại với công dân, ban hành văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện và giải quyết⁵. Giao Ban Pháp chế HĐND huyện thường xuyên phân công và theo dõi việc giải quyết đơn thư thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện được gửi đến ban tiếp công dân. Chỉ đạo và xây dựng báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Luật Tiếp công dân⁶.

4. Công tác giám sát

Công tác giám sát được Thường trực HĐND chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc, đảm bảo theo đúng các quy định của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20/11/2015; Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15 ngày 12/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Hướng dẫn hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân, thường trực hội đồng nhân dân, ban của hội đồng nhân dân, tổ đại biểu hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân. Kết quả giám sát phản ánh đúng tình hình nhiệm vụ đang thực hiện trên các lĩnh vực; đã đề ra được những kiến nghị để kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao chất lượng điều hành của các cơ quan liên quan, cụ thể:

* *Giám sát thường xuyên:* Thường trực HĐND huyện đã chỉ đạo và thực hiện việc giám sát thường xuyên thông qua nghiên cứu văn bản và tham dự các hội nghị triển khai, thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trong huyện, nắm bắt tình hình thực hiện nghị quyết HĐND, pháp luật Nhà nước tại địa phương. Xây dựng kế hoạch và tổ chức Giám sát kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri đến sau Kỳ họp thứ Tám, HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026⁷. Ban hành báo cáo, nghị quyết về kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri đến sau kỳ họp thứ Tám, HĐND

⁴ Chủ tịch HĐND tiếp công dân vào ngày 27 hằng tháng tại phòng tiếp công dân; Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng các ban của HĐND tiếp công dân vào ngày 10 hằng tháng tại trụ sở Ban tiếp công dân huyện Tuần Giáo. Tổ chức cho Tổ đại biểu HĐND huyện tiếp công dân 01 lần/quý, định kỳ vào ngày 10 tháng cuối quý tại địa phương nơi ứng cử (nếu ngày tiếp công dân trùng vào ngày thứ bảy, chủ nhật hoặc ngày lễ thì chuyển vào ngày làm việc tiếp theo).

⁵ Thông báo số 44/TB-HĐND ngày 14/5/2024 của HĐND huyện về Thông báo kết luận của đồng chí Trần Trình Trọng – Phó Chủ tịch HĐND huyện tại buổi làm việc đối thoại với công dân; Văn bản số 46/CV-TTHĐND ngày 31/5/2024 về việc Giải quyết ý kiến kiến nghị, phản ánh của công dân. Thông báo số 45/TB-HĐND ngày 15/11/2024 của HĐND huyện về Thông báo kết luận của đồng chí Trần Trình Trọng – Phó Chủ tịch HĐND huyện tại buổi làm việc đối thoại với công dân.

⁶ Báo cáo số 91/BC-HĐND ngày 23/7/2024 về Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Báo cáo số 176/BC-HĐND ngày 25/11/2024 về Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Luật Tiếp công dân.

⁷ Kế hoạch số 32/KH-HĐND ngày 12/4/2024 về Giám sát kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri đến sau Kỳ họp thứ Tám, HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026.

huyện khóa XXI trình tại kỳ họp thứ Chín⁸. Xây dựng kế hoạch⁹ và phân công theo dõi, đôn đốc thực hiện giám sát việc giải quyết 21 kiến nghị của cử tri đến sau kỳ họp thứ Chín, HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 của UBND huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan (11 kiến nghị của cử tri đến sau kỳ họp thứ Tám, HĐND huyện khóa XXI đã được UBND huyện tiếp thu, còn tồn đọng và đang giải quyết; Giám sát kết quả giải quyết 10 kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ Chín, HĐND huyện khóa XXI).

* *Giám sát chuyên đề*: Công tác giám sát được Thường trực HĐND huyện chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đảm bảo theo đúng các quy định của pháp luật. Thực hiện báo cáo kết quả Chương trình giám sát năm 2023 của HĐND và Thường trực HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026¹⁰ trình tại kỳ họp thứ Chín HĐND huyện theo quy định. Xây dựng và ban hành Kế hoạch số 170/KH-TTHĐND ngày 31/12/2023 về triển khai thực hiện chương trình giám sát năm 2024 của Thường trực HĐND huyện để chỉ đạo thực hiện giám sát năm 2024 theo các văn bản đã ban hành¹¹; Trong năm 2024, HĐND huyện đã thực hiện giám sát 02 chuyên đề, Thường trực HĐND huyện thực hiện giám sát 01 chuyên đề, cụ thể:

+ Thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 15/12/2023 của HĐND huyện về việc thành lập đoàn giám sát chuyên đề “*Việc thực hiện kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước trên địa bàn huyện từ 7/2021 đến 31/12/2023*”, Thường trực HĐND đã chỉ đạo và ban hành văn bản số 23/TB-ĐGS ngày 25/3/2024, số 42/TB-ĐGS ngày 07/5/2024 của đoàn giám sát để thông báo thời gian, lịch giám sát đến các cơ quan, đơn vị, địa phương. Đã hoàn thành công tác giám sát tại 07 xã, thị trấn¹², phòng Nội vụ và UBND huyện theo kế hoạch, ban hành báo cáo số 71/BC-ĐGS ngày 02/7/2024 và Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 18/7/2024 về kết quả giám sát.

+ Thực hiện Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 18/7/2024 thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND huyện “*Việc chấp hành các quy định của pháp luật về giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo từ năm 2021 đến 31/12/2023*” Thường trực HDDND đã chỉ đạo Ban hành thông báo 106/TB-HĐND ngày 27/8/2024 về đề cương giám sát chuyên đề gửi các cơ quan đơn vị liên quan để thực hiện báo cáo gửi đoàn giám sát theo quy định; hoàn thành công tác giám sát

⁸ Báo cáo số 68/BC-TTHĐND ngày 05/7/2024 và Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 18/7/2024 về Kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đến sau kỳ họp thứ Tám, HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026.

⁹ Kế hoạch số 141/KH-HĐND ngày 23/9/2024 về Giám sát kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri đến sau Kỳ họp thứ Chín, HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026.

¹⁰ Báo cáo số 63/BC-HĐND ngày 03/7/2024 về kết quả thực hiện chương trình giám sát năm 2023 của HĐND huyện khóa XXI; Báo cáo 61/BC-HĐND ngày 28/6/2024 về kết quả thực hiện chương trình giám sát năm 2023 của Thường trực HĐND huyện khóa XXI.

¹¹ Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 20/7/2023 về Chương trình hoạt động giám sát năm 2024 của HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026; Kế hoạch số 81/KH-HĐND ngày 04/8/2023 của HĐND huyện về Kế hoạch thực hiện chương trình giám sát năm 2024 của HĐND huyện; Nghị quyết số 67/NQ-TTHĐND ngày 20/12/2023 về Chương trình giám sát năm 2024 của Thường trực HĐND huyện.

¹² Các xã: Quài Tờ, Quài Cang, Quài Nưa, Phình Sáng, Ta Ma, Nà Tòng và Thị trấn Tuần Giáo.

tại 08 xã, thị trấn, 04 cơ quan và UBND huyện¹³.

+ Thực hiện chương trình giám sát năm 2024, Thường trực HĐND huyện đã ban hành Nghị quyết số 48/NQ-TTHĐND ngày 05/9/2024 về thành lập đoàn giám sát chuyên đề “*Tình hình thực hiện đầu tư công từ năm 2021-2024 trên địa bàn huyện Tuần Giáo*”, ban hành văn bản số 115/TB-HĐND ngày 05/9/2024 về đề cương giám sát chuyên đề gửi các cơ quan đơn vị liên quan để thực hiện báo cáo gửi đoàn giám sát. Hoàn thành công tác giám sát tại 03 phòng: Kinh tế - Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch; Tài nguyên - Môi trường và 01 cơ quan: Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện.

- Thường trực HĐND huyện đã ban hành văn bản số 24/CV-TTHĐND ngày 01/4/2024 về việc đề nghị, kiến nghị nội dung nhóm vấn đề giám sát 2025 gửi các Ban của HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, đại biểu HĐND huyện để tổng hợp tham mưu đề xuất trình HĐND huyện xem xét quyết định ban hành Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2025¹⁴.

- Chỉ đạo các Ban của HĐND thực hiện công tác giám sát chuyên đề theo kế hoạch, đến nay các Ban đã thực hiện và hoàn thành 04 cuộc giám sát chuyên đề¹⁵. Tiếp tục chỉ đạo Ban KT-XH thực hiện giám sát 01 chuyên đề hoàn thành trong tháng 11/2024 về công tác Bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trên địa bàn huyện, năm 2024 tại các phòng Tài nguyên và Môi trường, Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế - Hạ tầng. Chỉ đạo Ban Dân tộc thực hiện khảo sát về tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về chính sách hỗ trợ và phát triển đất trồng lúa, giống lúa; hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn huyện Tuần Giáo tại Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và 05 xã trên địa bàn.

* *Công tác phối hợp giám sát*: Thường trực HĐND huyện đã theo dõi đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc UBND huyện xây dựng báo cáo kết quả thực hiện các yêu cầu, kiến nghị sau giám sát của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh.

- Phối hợp, tham gia làm việc cùng Đoàn giám sát chuyên đề của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên thực hiện giám sát tại huyện Tuần Giáo về chuyên đề “*Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018 - 2023*” trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

- Tham gia Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về việc “*Thực hiện giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp; chi trả dịch vụ môi trường rừng giai đoạn 2019-2023, trên địa bàn tỉnh Điện Biên*” làm việc tại huyện ngày 04, 05/4/2024;

¹³ Gồm: Thanh tra huyện; Phòng Giáo dục và Đào tạo; Nội vụ; Tài nguyên và Môi trường; UBND các xã: Quài Cang; Quài Nưa; Pú Nhung; Mùn Chung; Rạng Đông; Pú Xi; Chiềng Đông; Thị trấn.

¹⁴ Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 18/7/2024 về chương trình giám sát năm 2025 của HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

¹⁵ Ban Pháp chế 02 chuyên đề; Ban KT-XH 01 chuyên đề; Ban Dân tộc 01 chuyên đề.

- Tham gia Đoàn giám sát chuyên đề của Ban Dân tộc HĐND tỉnh về “Việc thực hiện Nghị quyết số 55/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của HĐND tỉnh Quy định khoảng cách và địa bàn xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về trong ngày; mức khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn tập trung cho học sinh trên địa bàn tỉnh Điện Biên” làm việc tại huyện ngày 15/4/2024;

- Tham gia Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh Điện Biên về chuyên đề “Việc triển khai thực hiện các chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030” tại huyện ngày 17,19/9/2024.

- Tham gia Đoàn giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh Điện Biên về thực hiện giám sát tiến độ thực hiện dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội lĩnh vực y tế tại huyện (Kiểm tra công trình xây dựng tại Trung tâm Y tế huyện, trạm Y tế xã Quài Cang, Thị trấn) ngày 07/10/2024.

- Chỉ đạo các cơ quan đơn vị chuẩn bị báo cáo và các nội dung liên quan để gửi đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về giám sát chuyên đề “Việc triển khai, thực hiện các quy định của pháp luật về đầu tư các dự án phát triển nguồn điện trên địa bàn tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2022 - 2024” và gửi Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh về giám sát chuyên đề “Việc triển khai thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn tỉnh từ năm 2022 đến năm 2024”.

5. Chỉ đạo hoạt động của các Ban HĐND huyện

Thường trực HĐND huyện đã chủ động tích cực chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động giữa các Ban HĐND huyện, cụ thể:

- *Đối với công tác thẩm tra:* Trước các kỳ họp của HĐND huyện, các ban HĐND đã chủ động thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp theo trình tự, thủ tục, thẩm quyền, đúng pháp luật. Báo cáo thẩm tra của các ban đều đảm bảo đúng thời gian quy định, có chất lượng, cụ thể:

+ Tại kỳ họp thứ Chín HĐND huyện, Ban KT - XH chủ trì thẩm tra 12 báo cáo, dự thảo Nghị quyết, phối hợp thẩm tra 01 báo cáo và 01 dự thảo nghị quyết; ban Pháp chế chủ trì thẩm tra 03 báo cáo, phối hợp thẩm tra 01 báo cáo và 02 dự thảo nghị quyết; ban dân tộc chủ trì thẩm tra 01 báo cáo, 01 dự thảo Nghị quyết; phối hợp thẩm tra phối hợp thẩm tra 01 báo cáo và 02 dự thảo Nghị quyết. Tại các buổi họp báo cáo thẩm tra¹⁶, đã trao đổi, thống nhất với lãnh đạo UBND huyện và các cơ quan liên quan nhờ đó đã thuận lợi cho công tác chỉnh sửa, bổ sung các báo cáo và dự thảo nghị quyết, góp phần nâng cao chất lượng các văn bản trình kỳ họp thứ Chín HĐND huyện.

+ Tại kỳ họp thứ Mười HĐND huyện, Ban KT-XH chủ trì thẩm tra 01 báo

¹⁶ Ban KT- XH đã ban hành Giấy mời số 33/GM-BKTXH, ngày 11/7/2024 về họp thẩm tra báo cáo, dự thảo nghị quyết; Ban Dân tộc đã ban hành Giấy mời số 12/GM-BDT, ngày 12/7/2024 về họp thẩm tra báo cáo, dự thảo nghị quyết; Ban Pháp chế đã ban hành Giấy mời số 10/GM-PC, ngày 10/7/2024 về họp thẩm tra báo cáo, dự thảo nghị quyết.

cáo, 03 dự thảo Nghị quyết; Ban Pháp chế và Ban Dân tộc đã phối hợp tốt với Ban KT-XH để thẩm tra các báo cáo và dự thảo Nghị quyết theo sự phân công, đảm bảo thời gian và chất lượng.

+ Tại kỳ họp thứ Mười một HĐND huyện, Ban KT-XH chủ trì thẩm tra 04 dự thảo Nghị quyết, phối hợp thẩm tra 01 dự thảo Nghị quyết; Ban Pháp chế chủ trì thẩm tra 01 dự thảo Nghị quyết, Phối hợp thẩm tra 04 dự thảo Nghị quyết; Ban Dân tộc đã phối hợp các Ban để thẩm tra 05 dự thảo Nghị quyết theo sự phân công, đảm bảo thời gian và chất lượng.

+ Dự kiến tại kỳ họp thứ Mười hai HĐND huyện, các Ban của HĐND huyện thực hiện thẩm tra 25 báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp.

Bên cạnh đó, các ban đã tham mưu cho Thường trực HĐND huyện trong việc phối hợp với UBND huyện giải quyết các vấn đề phát sinh sau kỳ họp theo quy định. Đến thời điểm báo cáo Ban Kinh tế - Xã hội đã thẩm tra 28 văn bản trình Thường trực HĐND huyện để ban hành nghị quyết giải quyết các công việc phát sinh.

- *Đối với công tác giám sát:* Căn cứ chương trình hoạt động của HĐND huyện, các ban HĐND đã chủ động xác định nội dung giám sát thuộc lĩnh vực phụ trách, xác định đối tượng, phạm vi giám sát, cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát, đồng thời báo cáo Thường trực HĐND huyện. Qua hoạt động giám sát, các ban HĐND huyện cùng với cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát chỉ ra được những ưu điểm, hạn chế, đề ra các biện pháp khắc phục, đồng thời kiến nghị đối với cấp có thẩm quyền có giải pháp tháo gỡ khó khăn ở một số lĩnh vực đối với các đơn vị chịu sự giám sát, nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong thời gian tới. Các ban đã tham mưu, chuẩn bị tốt các nội dung cho HĐND, Thường trực HĐND huyện trong hoạt động giám sát¹⁷. Xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình giám sát, khảo sát của các Ban HĐND huyện năm 2024 theo quy định; phối hợp thực hiện Chương trình giám sát chuyên đề năm 2024 theo kế hoạch kết quả:

- Các ban HĐND huyện đã tiến hành giám sát chuyên đề 04 cuộc tại các cơ quan, đơn vị, trong đó: Ban KT - XH, HĐND huyện giám sát 02 cuộc¹⁸. Ban Pháp chế, HĐND huyện giám sát 02 cuộc¹⁹; Ban Dân tộc HĐND huyện giám sát 01 cuộc²⁰. Ngoài ra Ban KT - XH đã thực hiện công tác khảo sát thực tế tại các dự án đầu tư vốn sự nghiệp năm 2024; tham gia tổ rà soát, xây dựng kế hoạch

¹⁷ Ban Pháp chế phụ trách 02 chuyên đề của HĐND huyện; Ban KT-XH phụ trách 01 chuyên đề của Thường trực HĐND huyện.

¹⁸ Chuyên đề “Việc thực hiện rà soát hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện năm 2021, 2022, 2023” tại 05 xã: Tỏa Tình, Tênh Phong, Chiềng Sinh, Chiềng Đông, Mường Khong và Phòng LĐ-TB&XH huyện. Chuyên đề về công tác Bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trên địa bàn huyện, năm 2024 tại các phòng Tài nguyên và Môi trường, Tài chính – Kế hoạch, Kinh tế - Hạ tầng.

¹⁹ Chuyên đề việc “Việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác đăng quản lý hộ tịch trên địa bàn huyện Tuần Giáo năm 2022 - 2023” tại 03 xã Pú Xi, Rạng Đông, Pú Nhung và tại Phòng Tư pháp huyện; Chuyên đề “Việc thực hiện Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân cấp xã từ đầu nhiệm kỳ đến 31/12/2023” tại 03 xã Mường Khong, Nà Sáy, Chiềng Sinh.

²⁰ Chuyên đề việc “Thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện Tuần Giáo” tại 04 xã Mường Mùn, Mùn Chung, Mường Thín, Nà Sáy và tại Phòng Kinh tế - Hạ tầng

đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2026 - 2030 huyện Tuần Giáo. Ban Dân tộc thực hiện khảo sát về tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về chính sách hỗ trợ và phát triển đất trồng lúa, giống lúa; hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn huyện Tuần Giáo tại Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và 05 xã trên địa bàn.

- *Công tác tiếp công dân, tiếp xúc cử tri:* Thực hiện lịch tiếp công dân theo sự phân công của Thường trực HĐND huyện; thường xuyên lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân để thực hiện công tác tham mưu, giám sát theo quy định. Thành viên các Ban của HĐND huyện đã phát huy vai trò của người đại biểu nhân dân, thực hiện nghiêm túc việc tiếp xúc cử tri, tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp gửi thường trực HĐND huyện tổng hợp theo quy định. Các Ban đã phối hợp thực hiện tốt việc giám sát kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri theo sự phân công của Thường trực HĐND huyện. Trong đó: Giám sát kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri đến sau kỳ họp thứ Tám tổng số 17 ý kiến, kiến nghị (Ban KT - XH giám sát 07 ý kiến, kiến nghị; Ban Dân tộc giám sát 05 ý kiến, kiến nghị; Ban Pháp chế giám sát 05 ý kiến, kiến nghị); Giám sát kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri đến sau kỳ họp thứ Chín tổng số 21 ý kiến, kiến nghị (Ban KT - XH giám sát 10 ý kiến, kiến nghị; Ban Dân tộc giám sát 06 ý kiến, kiến nghị; Ban Pháp chế giám sát 06 ý kiến, kiến nghị).

- *Công tác khác:* Thường trực HĐND huyện đã chỉ đạo các Ban đã thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn thường xuyên theo thẩm quyền và các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Thường trực HĐND; tham dự đầy đủ các cuộc họp, các buổi làm việc của Thường trực HĐND, UBND huyện và các cơ quan, đơn vị theo sự phân công²¹.

6. Chỉ đạo hoạt động của các tổ Đại biểu, Đại biểu HĐND huyện

- Chỉ đạo các tổ đại biểu HĐND huyện thực hiện tốt việc tiếp xúc với cử tri trước và sau các kỳ họp HĐND huyện với gần 3.600 lượt cử tri tham gia và nhận được nhiều ý kiến, kiến nghị; đa số các kiến nghị của cử tri được các tổ đại biểu HĐND huyện, UBND cấp xã trao đổi, giải quyết theo quy định. Một số ý kiến, kiến nghị của cử tri còn lại được các tổ đại biểu tập hợp đầy đủ, có hệ thống và gửi đến Thường trực HĐND đúng thời gian quy định.

- Các đại biểu HĐND huyện luôn gương mẫu chấp hành chính sách, pháp luật, nghị quyết HĐND các cấp và các quy định ở nơi cư trú; phát huy được vai trò, trách nhiệm, thực hiện đầy đủ những quy định về quyền hạn, trách nhiệm của người đại biểu HĐND, tích cực tuyên truyền và tham gia đào hố, trồng và chăm sóc cây Mắc ca, Cà phê,... tham gia tích cực trong công tác tuyên truyền chuyển đổi cơ cấu cây trồng, thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên các địa bàn ứng cử. Cùng với các cấp các ngành tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả 02 khâu đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội góp phần hoàn thành các chỉ

²¹ Ban Kinh tế - Xã hội đã tham gia chỉ đạo Diễn tập khu vực phòng thủ tại các xã Mường Mùn, Nà Tông, Quài Nưa, Mường Khong, Chiềng Đông.

tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII.

7. Một số hoạt động khác

Thường trực HĐND huyện đã phối hợp tốt với UBND huyện tổ chức cho các Đại biểu HĐND huyện, đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp HĐND. Phối hợp với UBND huyện giải quyết các vấn đề phát sinh sau kỳ họp theo quy định, xin ý kiến Thường trực HĐND để ban hành 28 Nghị quyết giải quyết các công việc phát sinh²². Phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện

²² Nghị quyết số 03/NQ-TTHĐND ngày 15/02/2024 về việc Điều chỉnh tăng dự toán cho Phòng Giáo dục và Đào tạo để thực hiện chính sách tinh giản biên chế đợt I năm 2024; Nghị quyết số 04/NQ-TTHĐND ngày 26/02/2024 về việc Điều chỉnh tăng dự toán năm 2024 cho Huyện ủy để mua mới xe ô tô phục vụ công tác chung; Nghị quyết số 06/NQ-TTHĐND ngày 12/3/2024 về Phê duyệt phương án sử dụng nguồn tăng thu ngân sách cấp huyện năm 2023; Nghị quyết số 07/NQ-TTHĐND ngày 13/3/2024 về việc chấp thuận chấm dứt thực hiện dự án Nâng cấp đường nội thị Khối 20/7 - bản Đông; Nghị quyết số 09/NQ-TTHĐND ngày 17/6/2024 về Phê duyệt danh mục và phân bổ kế hoạch vốn để thực hiện khắc phục hậu quả thiên tai năm 2023 trên địa bàn huyện Tuần Giáo; Nghị quyết số 10/NQ-TTHĐND ngày 19/6/2024 Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng thửa đất số 38 và 200, tờ bản đồ số 37 thuộc lô Đất ở đô thị (ký hiệu OHT129) tại khối Tân Thủy, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo thành đất Thương mại dịch vụ (TMDV) xây dựng Trung tâm Viettel huyện Tuần Giáo; Nghị quyết số 11/NQ-TTHĐND ngày 19/6/2024 về Phê duyệt điều chỉnh dự toán chi thường xuyên và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn cho các công trình từ nguồn tăng thu ngân sách huyện, sự nghiệp kinh tế và vốn sự nghiệp CTMTQG giảm nghèo bền vững, năm 2024; Nghị quyết số 14/NQ-TTHĐND ngày 30/6/2024 về Phê duyệt điều chỉnh tăng dự toán chi ngân sách năm 2024 cho các đơn vị để tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (đợt 1); Nghị quyết số 15/NQ-TTHĐND ngày 05/7/2024 về Phê duyệt điều chỉnh tăng dự toán chi ngân sách cho các đơn vị, các xã, thị trấn để thực hiện mua sắm tài sản, thiết bị năm 2024; Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 07/8/2024 về Phê duyệt điều chỉnh dự toán chi thường xuyên cho các đơn vị năm 2024 (đợt 2); Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 15/8/2024 về Phê duyệt Bổ sung danh mục và điều chỉnh tăng kế hoạch vốn cho các dự án từ nguồn vốn Sự nghiệp Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2023 được chuyển nguồn sang năm 2024 thuộc Dự án 1 - Tiểu dự án 1; Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 15/8/2024 về Phê duyệt danh mục và phân bổ kế hoạch vốn năm 2024 cho dự án từ nguồn Dự ph ng ngân sách huyện để khắc phục hậu quả thiên tai; Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 15/8/2024 về Phê duyệt Điều chỉnh tăng kế hoạch vốn năm 2024 cho các dự án từ nguồn Hỗ trợ đất trồng lúa được chuyển nguồn ngân sách năm 2023 sang năm 2024; Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 20/8/2024 về Điều chỉnh tăng dự toán chi ngân sách năm 2024 cho các đơn vị để thực hiện đối ứng ngân sách cấp tỉnh nguồn kinh phí sự nghiệp các Chương trình mục tiêu quốc gia; Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 30/8/2024 về Phê duyệt điều chỉnh tăng dự toán chi ngân sách cho các đơn vị để tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (đợt 2) và hoàn trả ngân sách huyện năm 2024; Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 11/9/2024 về việc Phê duyệt điều chỉnh nội dung chi mua xe ô tô của Huyện ủy và điều chỉnh dự toán ngân sách huyện năm 2024; Nghị quyết số 53/NQHĐND ngày 10/10/2024 về việc Phê duyệt phương án sử dụng nguồn thu kết dư ngân sách cấp huyện năm 2024; Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 10/10/2024 về việc Phê duyệt điều chỉnh dự toán chi ngân sách cho phòng Lao động-TB&XH để thực hiện chính sách an sinh xã hội năm 2024; Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 10/10/2024 về Phê duyệt điều chỉnh dự tăng dự toán chi ngân sách cho các xã, thị trấn để thực hiện chế độ phụ cấp hàng tháng đối với người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở năm 2024; Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 28/10/2024 về việc Phê duyệt điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách sự nghiệp giáo dục của Phòng Giáo dục và Đào tạo để điều chỉnh tăng dự toán chi của Phòng Nội Vụ thực hiện khen thưởng năm 2024; Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 28/10/2024 về việc Phê duyệt điều chỉnh dự toán chi thường xuyên cho các đơn vị năm 2024 (đợt 3). Nghị quyết số 64/NQ-HĐND ngày 13/11/2024 về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán chi thường xuyên cho các đơn vị năm 2024 (đợt 4) và điều chỉnh tăng dự toán chi thực hiện đối ứng vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024; Nghị quyết số 65/NQ-HĐND ngày 13/11/2024 về việc Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2024 các dự án từ nguồn sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác giáo dục; Nghị quyết số 66/NQ-HĐND ngày 14/11/2024 về việc Phê duyệt điều chỉnh tăng dự toán chi ngân sách năm 2024 cho các đơn vị thực hiện dự án thuộc nguồn kinh phí sự nghiệp các chương trình mục tiêu quốc gia; Nghị quyết số 72/NQ-HĐND ngày 18/11/2024 về việc Phê duyệt điều chỉnh tăng dự toán chi ngân sách cho các đơn vị để thực hiện các nhiệm vụ phát sinh và hoàn trả ngân sách huyện năm 2024 từ nguồn ngân sách cấp trên bổ sung; Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 27/11/2024 về việc Phê duyệt tăng dự toán cho các xã, thị trấn huyện Tuần Giáo để thực hiện hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2024; Nghị quyết số 74/NQ-HĐND ngày 27/11/2024 về việc Phê duyệt tăng dự toán chi ngân sách năm 2024 cho Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên để thực hiện chính sách tinh giản biên chế đợt II; Nghị quyết số 75/NQ-HĐND ngày 27/11/2024 về việc Phê duyệt điều chỉnh tăng dự toán chi ngân sách cho các đơn vị để thực hiện chính sách an sinh xã hội năm 2024 trở về trước.

ủy xây dựng và ban hành văn bản số 08-CTr/BTGHU HĐND ngày 05/02/2024 về chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Huyện ủy với HĐND huyện trong thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm năm 2024. Chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động của các Ban của HĐND, tạo điều kiện cho các Ban của HĐND thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật.

Thực hiện Kế hoạch số 117/KH-HĐND ngày 29/6/2024 của Thường trực HĐND tỉnh Điện Biên về việc tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động của Hội đồng nhân dân 2 cấp tỉnh - huyện lần thứ Ba, nhiệm kỳ 2021 - 2026; trong 02 ngày 29 và 30/7/2024 huyện Tuần Giáo được lựa chọn là địa điểm tổ chức Hội nghị, Thường trực HĐND huyện đã ban hành Kế hoạch số 96/KH-HĐND ngày 29/7/2024 để phân công, phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, công tác đón tiếp đại biểu; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch đảm bảo công tác an ninh trật tự; bố trí địa điểm tham quan mô hình sản xuất tiêu biểu tại xã Quài Nưa và Tủa Tình; chuẩn bị gian trưng bày và giới thiệu các sản phẩm OCOP tại địa phương trong không gian tổ chức hội nghị để các đại biểu tham quan, trải nghiệm; bố trí địa điểm ăn nghỉ cho các đại biểu và địa điểm tổ chức Hội nghị chu đáo.

Thường trực HĐND đã chỉ đạo và tổ chức thành công kế hoạch học tập kinh nghiệm năm 2024 tại các tỉnh phía Nam cho các đại biểu HĐND huyện đảm bảo an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

Thường trực HĐND đã thực hiện tốt một số nhiệm vụ theo sự phân công của Ban Thường vụ Huyện ủy và Thường trực Huyện ủy²³. Đón tiếp đoàn Đại

²³ Dự Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước, đầu tư công năm 2024. Dự Lễ đóng điện công trình cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia cho các bản Chế Á, Háng Tàu xã Tủa Tình; Dự chương trình nghệ thuật "Tuần Giáo đẹp mãi mùa xuân", bắn pháo hoa mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024; Lễ khánh thành Trung tâm Văn hoá huyện Tuần Giáo; Phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" và ra quân chăm sóc, đào hố trồng cây Mắc ca năm 2024; Lễ giao nhận quân năm 2024. Tham dự Tuần Văn hóa, Thể thao và Du lịch huyện Quỳnh Nhai năm 2024; Tham dự Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và Lễ hội Hoa Ban năm 2024; Dự Lễ khánh thành các công trình chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2024) và Lễ phát động trồng cây năm 2024 huyện Mường Ảng; Dự Hội nghị triển khai kế hoạch trồng Mắc Ca năm 2024 do UBND huyện tổ chức; Dự Hội nghị sơ kết thực hiện Đề án 06 năm 2023, triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác Đề án 06 năm 2024 do Ban Chỉ đạo Đề án 06 huyện; Dự, chỉ đạo diễn tập ứng phó cháy rừng, tìm kiếm cứu nạn tại xã Ta Ma; Làm việc với Đoàn công tác của Ban Thường vụ Quận ủy Hà Đông, Thành phố Hà Nội; Làm việc với Đoàn công tác Văn phòng Thành ủy Thành phố Hà Nội; Đón tiếp các khối điều, duyệt binh kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ hành quân qua địa bàn huyện; Dự Lễ diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ; Tham dự phiên họp đột xuất của HĐND tại các xã Mường Mùn, Pú Xi, Mường Khong để kiện toàn công tác cán bộ. Dự chỉ đạo công tác diễn tập khu vực phòng thủ tại xã Nà Tông, Mường Mùn, Quài Nưa; Tham gia thăm hỏi, tặng quà các gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng trên địa bàn huyện; tham gia viếng nghĩa trang liệt sĩ nhân dịp 77 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ; Dự lễ Khai giảng năm học mới 2024-2025; Dự Hội nghị cán bộ toàn huyện "Quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản; giải pháp nâng cao năng lực, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách cấp xã và khối bản"; Dự Hội nghị trực tuyến quán triệt các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai Đại hội đảng bộ các cấp trên địa bàn tỉnh và thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Dự làm việc với Sở Tài nguyên – Môi trường, Sở NN&PTNT về đề xuất giảm quy hoạch sử dụng đất lâm nghiệp; Dự Hội nghị sơ kết 02 năm triển khai thực hiện Tái cơ cấu ngành nông nghiệp, triển khai kế hoạch 2025 trên địa bàn huyện Tuần Giáo; Dự Lễ Công bố quyết định thành lập chi hội doanh nghiệp huyện Tuần Giáo; Làm việc với đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Lê Thành Đô – Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đi kiểm tra

biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên đến thăm, chúc tết, tặng quà cho 400 hộ gia đình nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Tuần Giáo trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024; Tham dự đầy đủ các kỳ họp của HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Thực hiện tốt công tác thống kê, báo cáo theo chỉ đạo và hướng dẫn của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh và Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh.

7. Đánh giá chung

7.1. Ưu điểm

Trong năm 2024, Thường trực HĐND huyện đã thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật và chương trình công tác đã đề ra. Tổ chức thành công 03 kỳ họp (01 kỳ họp thường lệ giữa năm và 02 kỳ họp chuyên đề để giải quyết các công việc phát sinh đột xuất); Chỉ đạo và chuẩn bị kỳ họp cuối năm (kỳ họp thứ Mười hai) theo kế hoạch. Các phiên họp của Thường trực HĐND huyện được thực hiện theo đúng quy định. Phối hợp, tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc với cử tri; tiếp công dân định kỳ; xử lý tốt các nhiệm vụ phát sinh giữa hai kỳ họp, ban hành 28 nghị quyết giải quyết các nhiệm vụ phát sinh. Xây dựng và ban hành kế hoạch và thực hiện hoạt động giám sát có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả; công tác theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trả lời, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri và khiếu nại, tố cáo của công dân được thực hiện thường xuyên và có hiệu quả. Thực hiện giám sát 02 chuyên đề của HĐND và 01 chuyên đề của Thường trực HĐND theo kế hoạch, chỉ đạo các Ban của HĐND thực hiện giám sát 05 chuyên đề.

Thường trực HĐND huyện đã chủ động linh hoạt trong chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động của các Ban HĐND huyện. Công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND với UBND, Ban Thường trực UBMTTQ huyện và các cơ quan chuyên môn tiếp tục được duy trì, thực hiện tốt. Đón tiếp và tham dự đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri trên địa bàn huyện của Tổ đại biểu HĐND tỉnh; tham gia các cuộc khảo sát, giám sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh trên địa bàn huyện. Phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh để chỉ đạo các cơ quan đơn vị liên quan chuẩn bị các điều kiện và phục vụ tốt Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động của Hội đồng nhân dân 2 cấp tỉnh - huyện lần thứ Ba, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại huyện Tuần Giáo.

7.2. Hạn chế và nguyên nhân

Công tác tham mưu, xây dựng các nội dung giải quyết các công việc phát sinh giữa hai kỳ họp có lúc còn chưa kịp thời do một số cơ quan, bộ phận liên quan chưa tích cực chủ động trong công tác tham mưu các văn bản dự thảo trình Thường trực HĐND huyện.

Một số ý kiến, kiến nghị của cử tri do Thường trực HĐND chỉ đạo theo dõi, giám sát chưa được trả lời, giải quyết dứt điểm. Do một số cơ quan, bộ phận

liên quan chưa tích cực chủ động trong công tác tham mưu, theo dõi, báo cáo Thường trực HĐND thường xuyên, kịp thời, sự chủ động giám sát của các Đại biểu HĐND và các tổ HĐND chưa thường xuyên.

Việc chuẩn bị nội dung làm việc với đoàn giám sát của HĐND và Thường trực HĐND huyện của một số cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát chất lượng chưa cao, phần nào chưa đáp ứng được yêu cầu kế hoạch giám sát, thời gian gửi báo cáo một số cơ quan, đơn vị còn chậm.

III. CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

Năm 2025, là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm cuối để thực hiện thắng lợi các mục tiêu của kế hoạch 05 năm 2021 - 2025 mà nghị quyết của HĐND huyện đã đề ra. Đồng thời, là năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV; Thường trực, các Ban HĐND, đại biểu HĐND, Tổ đại biểu HĐND huyện tiếp tục đổi mới nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động và tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm, góp phần thực hiện thắng lợi vào các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện năm 2025, cụ thể như sau:

1. Chuẩn bị và tổ chức các Kỳ họp HĐND huyện

1.1. Kỳ họp thường lệ

Chuẩn bị các nội dung, điều kiện để tổ chức 02 kỳ họp thường lệ HĐND huyện khóa XXI:

- Kỳ họp thứ Mười ba (thường kỳ) của HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026, dự kiến tổ chức trong tháng 7 năm 2025, nội dung chính: Kiểm điểm tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và quyết định các chủ trương, giải pháp cho 6 tháng cuối năm 2025; Quyết toán ngân sách địa phương năm 2024. Kiểm điểm tình hình hoạt động của HĐND 6 tháng đầu năm, chương trình hoạt động của HĐND 6 tháng cuối năm 2025 và một số nội dung quan trọng khác.

- Kỳ họp thứ Mười bốn (thường kỳ) của HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026, dự kiến tổ chức trong tháng 12 năm 2025, nội dung chính là: Kiểm điểm tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2025; quyết định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2026; dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2026. Kiểm điểm tình hình hoạt động của HĐND năm 2025 và chương trình hoạt động của HĐND năm 2026 và một số nội dung quan trọng khác.

1.2. Kỳ họp chuyên đề để giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Chuẩn bị, tổ chức các kỳ họp chuyên đề khi cần thiết để giải quyết các công việc phát sinh đột xuất để HĐND huyện xem xét, quyết định những nội dung quan trọng, đột xuất, cấp bách theo đề nghị của Thường trực HĐND, Chủ tịch UBND huyện, đại biểu HĐND huyện.

2. Hoạt động giám sát

2.1. Giám sát tại kỳ họp

Chỉ đạo các Ban HĐND huyện nghiên cứu, nâng cao chất lượng, hiệu quả thẩm tra các báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp HĐND huyện bảo đảm đúng chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phù hợp điều kiện thực tiễn của huyện và mang tính phản biện cao; giúp đại biểu HĐND huyện có cơ sở trong việc xem xét, nhận định, đánh giá tình hình, quyết định các nội dung trình tại kỳ họp HĐND huyện.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các phiên thảo luận tại hội trường, chất vấn và trả lời chất vấn, tập trung vào những nội dung trọng tâm, nổi cộm, những vấn đề cử tri và Nhân dân bức xúc, vấn đề còn vướng mắc.

2.2. Giám sát chuyên đề

Trong năm 2025, HĐND huyện tổ chức giám sát 02 chuyên đề²⁴ theo nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 18/7/2024 của HĐND huyện; Thường trực HĐND và mỗi Ban của HĐND giám sát từ 02 đến 03 chuyên đề, tổng số từ 06 đến 08 cuộc giám sát chuyên đề. Tổ chức các cuộc giám sát thường xuyên theo định kỳ. Tổ chức một số cuộc khảo sát khi cần thiết. Giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; kiến nghị của cử tri đã được trả lời tại các kỳ họp. Phối hợp với các đoàn giám sát của HĐND, Thường trực HĐND và các Ban của HĐND tỉnh về giám sát tại huyện, căn cứ vào chương trình giám sát của tỉnh để lựa chọn chuyên đề giám sát của huyện tránh trùng lặp. Tổ chức giám sát gián tiếp bằng các hình thức như tham dự các hội nghị, chất vấn và trả lời chất vấn trong các kỳ họp, nghiên cứu các báo cáo... Đảm bảo việc cung cấp cho các ban HĐND những tài liệu, văn bản do các cấp ban hành thuộc lĩnh vực hoạt động của Ban.

2.3. Phối hợp giám sát

Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND huyện phối hợp thực hiện tốt các cuộc giám sát chuyên đề của HĐND, các Ban HĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh khi thực hiện giám sát tại huyện.

3. Các công tác khác

3.1. Lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện các nhiệm vụ được Huyện ủy phân công trong công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV.

3.2. Đảm bảo chấp hành sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với hoạt động của HĐND; bảo đảm hoạt động thường xuyên của HĐND giữa 2 kỳ họp, phối hợp với UBND xử lý tốt các vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp; chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động giữa các Ban của HĐND huyện.

²⁴ Giám sát chuyên đề: “Kết quả triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 (giai đoạn I, từ năm 2021 đến năm 2025) trên địa bàn huyện” (Giao ban Kinh tế - Xã hội, HĐND huyện chủ trì tham mưu). Giám sát chuyên đề: “Việc triển khai thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác từ năm 2022 - 2024” (Giao ban Dân tộc, HĐND huyện chủ trì tham mưu).

3.3. Tiếp tục thực hiện tốt Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND huyện với Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện trong hoạt động tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp thường lệ của HĐND huyện, giám sát, tổ chức kỳ họp của HĐND huyện và thực hiện một số chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật. Tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp của HĐND gửi UBND huyện và các cơ quan đơn vị liên quan tham mưu trả lời. Chỉ đạo các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ tiếp xúc với cử tri, tiếp công dân và các nhiệm vụ khác theo quy định.

3.4. Tham dự Giao ban Thường trực Huyện ủy, UBND huyện và các chương trình hội nghị khác. Tham dự các hội nghị, các ngày lễ kỷ niệm, lễ mít tinh... Thường xuyên theo dõi và hướng dẫn hoạt động, tham dự Kỳ họp HĐND cấp xã.

3.5. Quản lý, sử dụng đúng quy định nguồn kinh phí hoạt động của HĐND huyện đảm bảo thực hiện đầy đủ nhiệm vụ đã đề ra. Thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với đại biểu HĐND theo Nghị quyết số 18/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh Điện Biên về quy định chế độ, chính sách, mức chi đảm bảo hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Điện Biên.

3.6. Kiểm tra, đôn đốc các cơ quan xây dựng báo cáo giám sát, gửi đúng hạn theo đề nghị của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh.

3.7. Thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng trong hoạt động HĐND, kịp thời ghi nhận thành tích và khen thưởng các tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp cho hoạt động HĐND.

Trên đây là Kết quả hoạt động năm 2024, Chương trình hoạt động năm 2025 của Thường trực HĐND huyện Tuần Giáo./.

Nơi nhận:

- TT HĐND tỉnh (B/c);
- Thường trực Huyện ủy (B/c);
- Thường trực HĐND;
- LĐ UBND huyện;
- UB MTTQ huyện;
- Các ban HĐND huyện;
- Các Tổ Đại biểu và Đại biểu HĐND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị huyện;
- Lưu VT.

**TM.THƯỜNG TRỰC HĐND
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Bình Trọng